

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khối Sức khỏe

00:14 11/01/2023

Tác giả: Từ Hải

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Chương trình Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học chính quy năm 2022 ngành Y khoa, Dược khoa, Điều dưỡng.

Description: IMG_5339.JPG

PGS,TS Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS,TS Phạm Dương Châu, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội luôn theo mô hình hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, lấy đào tạo nghề nghiệp - thực hành làm định hướng chủ yếu, lấy chất lượng đào tạo làm hàng đầu. Việc mở mã ngành đào tạo khối sức khỏe đã góp phần giúp nhà trường nâng cao thương hiệu uy tín trong xã hội.

Từ năm 2016, nhà trường bắt đầu tuyển sinh đào tạo sinh viên y khoa. Đến nay, sau 6 năm, khóa sinh viên đầu tiên YK21 đã tốt nghiệp, với 101 em, đạt tỷ lệ gần 85%. Hiện tại, khoa Y của nhà trường đang đào tạo từ khóa 22 đến khóa 27, với gần 1 nghìn sinh viên.

Để nâng cao chất lượng đào tạo ngành Dược, nhà trường đã đầu tư 20 phòng thực hành, thường xuyên chỉnh sửa chương trình đào tạo theo hướng cập nhật kiến thức và công nghệ, thực hiện nghiêm túc việc kiểm định chất lượng đào tạo... Đã có 160 sinh viên dược khóa 21 và 22 bảo vệ tốt nghiệp thành công.

Đối với ngành Điều dưỡng, chương trình đào tạo của nhà trường được phê duyệt với 150 tín chỉ, được xây dựng theo Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam năm 2012 của Bộ Y tế. Đã có 12/12 sinh viên tốt nghiệp và có việc làm trong nước và nước ngoài đúng chuyên môn đào tạo.

Description: IMG_5339.JPG

PGS,TS Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại buổi lễ

Gần 300 sinh viên đầu tiên tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, dược khoa và cử nhân điều dưỡng đã khẳng

định phương châm đào tạo của nhà trường: Lấy đào tạo nghề nghiệp - thực hành làm định hướng chủ yếu, lấy chất lượng đào tạo làm hàng đầu.

Description: IMG_5372.JPG

Image not found or type unknown

GS,TS Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng Thường trực nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân

Phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực của các thầy cô trong Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô trực tiếp giảng dạy, quản lý và các bạn sinh viên y khoa, dược khoa, điều dưỡng tốt nghiệp lần này. PGS,TS Lương Ngọc Khuê khẳng định: Nhà trường đã đào tạo đúng hướng, đầy đủ “vừa hồng, vừa chuyên”, giúp các bạn sinh viên sau khi ra trường có thể trở thành những thầy thuốc, bác sĩ, dược sĩ thực sự. Ông tin tưởng rằng khi trở thành những người thầy thuốc trong hệ thống y tế Việt Nam, các tân cử nhân của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ tiếp tục rèn luyện năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt lời Bác Hồ đã dạy: “Thầy thuốc như mẹ hiền”.

Phương Thanh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/dai-hoc-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi-trao-bang-tot-nghiep-cho-sinh-vien-khoi-suc-khoe>